



ปิดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี ๖๖ ฟันฟูปลูฟิ สร้างสรรค์ดินดีด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๖ “ฟันฟูปลูฟิ สร้างสรรค์ดินดีด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน” ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งชม ๒๗ รางวัลผลงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินดีเด่น

ดร.อาทิตย์ กล่าวว่า “ขอชื่นชมกับทุกความสำเร็จในการพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินจนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานในครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นผลงานวิจัยและแนวทางปฏิบัติจากนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำเทคโนโลยีและผลสำเร็จงานวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน ให้สามารถนำมาถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

สำหรับกิจกรรมในพิธีปิดการประชุม มีการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล ภาควิชาพืชไร่ฯ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายบุญฤทธิ์ หอมจันทร์ หมอดินอาสา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นายอัยยะ พินจงสกุลดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน และ รศ.ดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เข้าร่วมเสวนา โดยมี นางปราณี สีหพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ เป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ดินและน้ำในมิติใหม่” โดย นายศรัญญพงศ์ ชัยวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ นายจักรกฤษณ์ มิใย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ ๓ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน และนางสาวรวมพร มูลจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ โดยมี นายปรเมศร์ ชะดี ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ กองแผนงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้จัดให้มีการประกวดผลการวิชาการโดยมีคณะกรรมการวิชาการเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการประกวด ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จำนวน ๒๗ รางวัล แบ่งเป็น ประเภทบรรยาย จำนวน ๒๑ รางวัล และประเภทนิทรรศการ จำนวน ๖ รางวัล ซึ่งทุกรางวัลแสดงให้เห็นถึงการผลิตผลงานวิชาการที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร

ดร.อาทิตย์ กล่าวในตอนท้ายว่า “ขอขอบคุณผู้จัดการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับผลงานวิชาการ รวมทั้งได้ร่วมมือร่วมใจกันให้การจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมองเห็นทิศทางในอนาคตที่จะร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในทุกระดับ”

ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดในการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมชม ผ่าน Facebook Live กรมพัฒนาที่ดินเป็นจำนวนมาก โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมย้อนหลังได้ที่เพจเฟซบุ๊กกรมพัฒนาที่ดิน ต่อไป
